

Số: 19 /TB-UBND

Việt Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị
Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2015
và triển khai nhiệm vụ năm 2016**

Ngày 26/4/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409-QK1, Tiểu đoàn 8-Trường Sĩ quan Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ GTTL, trưởng các thôn có đê. Sau khi nghe Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2015; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016, các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện kết luận như sau:

Năm 2015, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã tập trung cao cho công tác PCTT-TKCN, chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên BCD; hoàn thiện giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện tu bổ các công trình đê điều, thủy lợi, hoàn thành xử lý khẩn cấp các sự cố về đê trên địa bàn huyện, kịp thời phục vụ cho công tác PCTT năm 2015; công tác chủ động ứng phó được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, ngay trước, trong và sau khi có mưa lũ, UBND huyện đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra toàn bộ các vị trí xung yếu và công tác chuẩn bị ứng phó của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; công tác phòng chống chữa cháy rừng, đã chủ động các biện pháp ngăn ngừa cháy rừng, xử lý tình huống cháy rừng kịp thời không để lan ra diện rộng; chỉ đạo nạo vét kênh mương phục vụ SXNN với 524 tuyến kênh tưới, chiều dài trên 340 km; 79 tuyến kênh tiêu, chiều dài 94km; đã xử lý 129 trường hợp vi phạm đê điều; đầu tư duy tu, tu bổ cho 5 công trình với 13 hạng mục trên các tuyến đê tả Cầu, đê Tả, hữu Lái Nghiên góp phần an toàn cho các tuyến đê.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế:

Một số địa phương chưa thường xuyên kiểm tra và thiếu quyết liệt trong việc xử lý các điểm gây ách tắc dòng chảy trên địa bàn, tình trạng đầu thầu nuôi thủy sản trên dòng kênh tiêu, trên các dòng chảy tự nhiên còn tiếp diễn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thoát nước; công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai chưa được khắc phục, chưa giải tỏa dứt điểm các bến bãi tập kết cát sỏi nằm ngoài quy hoạch; việc tuần tra, kiểm tra, canh gác đê, kiểm soát xe có tải trọng lớn đi lại trên đê, kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản còn hạn chế; một số đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN chưa tập

trung chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư nhân lực, phương tiện PCTT-
TKCN, cũng như công tác xử lý các ách tắc dòng chảy tại địa phương phụ trách...

Năm 2016, tình hình thời tiết được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp khó lường và có xu hướng ngày càng khốc liệt hơn. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2016, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN với mục tiêu: *"Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện trong mọi tình huống; tiêu úng kịp thời cho sản xuất nông nghiệp và các khu công nghiệp; phòng chống hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra"* đồng thời tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về nhận thức: Xác định và nhận thức rõ nhiệm vụ PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, từ đó tuyên truyền sâu rộng, giáo dục tới toàn thể tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về thiên tai, khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ và nhân dân.

2. Về chỉ đạo: Trong công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt phương châm: *phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả"*, với quan điểm *"Tự cứu mình là chính, tại chỗ là chính"* và cần lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Xác định công trình, khu vực trọng điểm để xây dựng phương án, kế hoạch chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

3. Về hiệp đồng, phối hợp: Giao Ban chỉ huy quân sự huyện chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ địa phương, xây dựng phương án sẵn sàng tham gia ứng cứu, hộ đê, xử lý tốt các tình huống khẩn cấp và thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

4. Về tổ chức thực hiện:

4.1. Đối với UBND các xã, thị trấn

Củng cố và kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và đảm bảo hoạt động có hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Xây dựng kế hoạch của đơn vị trên cơ sở kế hoạch của huyện, tổ chức tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của đơn vị, thời gian xong trước ngày 05/5/2016.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thoát lũ ở bãi sông; tập trung cao chỉ đạo quyết liệt trong năm 2016 theo kế hoạch của UBND huyện; tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi thủy sản về việc không làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Nội dung nêu rõ nếu chủ hộ vi phạm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường những thiệt hại gây ra khi các cơ quan Nhà nước đã xác định rõ trách nhiệm; tổ chức thanh lý hợp đồng nếu làm ảnh hưởng đến dòng chảy tiêu thoát nước.

Báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT).

4.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, yêu cầu tổ chức duy trì và chặt chẽ chế độ trực theo quy định; tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Chủ động nắm bắt các thông tin về thời tiết, diễn biến của mưa, bão, lũ; tham mưu các biện pháp phòng, chống kịp thời đến các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và các biện pháp xử lý, ứng phó trong công tác PCTT cho lực lượng hộ đê của các xã, thị trấn.

Giao cho Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành quy chế quản lý dòng chảy phục vụ tưới, tiêu nước do UBND huyện quản lý.

Giao phòng NN&PTNT phối hợp với phòng TNMT, UBND các xã, tổ chức rà soát lại các bến bãi, các trường hợp vi phạm đê điều, phân loại để xử lý dứt điểm, không để phát sinh vi phạm mới thời gian xong trước 15/5/2016.

4.3. Ban chỉ huy quân sự huyện: Là cơ quan thường trực nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ địa phương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, quản lý, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng tham gia ứng cứu, hộ đê kịp thời.

4.4. Xí nghiệp Khai thác CTTL Việt Yên:

Thống kê đầy đủ các vi phạm trên hệ thống công trình thủy lợi do Xí nghiệp quản lý, bảo vệ và đề xuất các biện pháp xử lý. Báo cáo gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp & PTNT trước 20/5/2016 để tổng hợp.

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật hiện hành, tham mưu UBND huyện các giải pháp xử lý tình trạng bèo, rác thải trên các dòng kênh chính như Kênh 7, kênh 3, kênh 4/3...trong đó nêu rõ giao trọng trách cho chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi dòng kênh chảy qua, đề xuất các chế tài để xử lý, răn đe.

4.5. Thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện: Theo nhiệm vụ được phân công, cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách; trực tiếp đóng góp vào phương án PCTT của các xã, thị trấn; kiểm tra sâu sát, cụ thể công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực...trên địa bàn được phân công. Chịu trách nhiệm về địa bàn được giao phụ trách, nếu để xảy ra sự cố do không kiểm tra, đôn đốc kịp thời.

4.6. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong huyện tích cực phối hợp với chính quyền các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch PCTT-TKCN nhất là trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân về các quy định của pháp luật về Luật phòng chống thiên tai, Luật đê điều.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đoàn Mạnh Chiến

